

ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร พนักงานป้องกันการทุจริต ระดับต้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต		
๑	นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒	นางสาวปารวี ชีระกุล	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓	นายฉันทยาพร ระเบียบโลก	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๔	นายชาติรี นาคยิ้ม	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๕	นางสาวมณฑกานต์ เลิศวิเศษกุล	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๖	นายพีรตน์ ณิชพงษ์พันธ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๗	นายพร้อมพงศ์ วานิชสมบัติ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๘	นายขวัญชัย ชินวงษ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๙	นายนราธิป ศรีพลกรัง	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง		
๑๐	นายฐานิศร์ วิริยธนานนท์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๑๑	นายนฤตม ศรีนาวา	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๑๒	นายจิตบุณย์ นาคอุไร	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ		
๑๓	นายภัทรพล หงษ์จันทกานต์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๑๔	นายศุภวัฒน์ สอนลา	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๑๕	นายเอกวุฒิ บุตรประเสริฐ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๑๖	นายเทอดธรรม สังข์พันธานนท์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน		
๑๗	นายวิริยะ พรธรรังษี	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๑๘	นางสาวนฤมล ทูเสนะ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑๙	นายสกลเกียรติ ศานตินิรันดร	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๐	นายพรเวช มั่นไทรทอง	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๑	นายวรพงศ์ แสงกล้าหาญ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๒	นายสภาพ เทวสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๓	นายภาณุวัฒน์ ทุมดี	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย

๒๔	นางสาวศิริพร เต็มรัมย์มี	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๕	นายเสกฐนันท์ ช่อฟ้า	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๖	นายพฤษชัย อยู่ถาวร	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๗	นายประภาพร ต้นสิทธิพันธ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๘	นางสาวศิวลักษณ์ หยั่งหลัง	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๒๙	นายติณณภาพ พัฒนะ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๐	นายทวีชัย กุลวงศ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๑	นางสาวปณณฉัตร เดชวสุพงศ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๒	นายอุกฤษฏ์ สิทธิโกศล	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓๓	นายอภิรักษ์ แสงทอง	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๔	นางสาวณภัค เขตภัทรพิพิธ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๕	นายดนุภาพ พลันสังเกตุ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๖	นายชูกิจ เปรมประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๗	นายวิน จิตรไกรสร	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๘	นายกฤตนันท์ เตนากุล	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๓๙	นางสาวชญญาฉัตร อินโปหา	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่		
๔๐	สืบเอก สอน บุญรุ่ง	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี		
๔๑	นายภูวดล เหล็กดำ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด		
๔๒	นางสาวธนิดา มุกดาเพชรรัตน์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก		
๔๓	นายนิธิศ แพรดำ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
๔๔	นายฤทธิศักดิ์ ศิลาชัย	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๔๕	นางสาวภาคศรีณย์ โอสธสงเคราะห์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน		
๔๖	นายกัณตภณ คุ่มศิริ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก		
๔๗	นายดิศรณม์ ดั่งงฟู	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๔๘	จ่าอากาศโททวีศักดิ์ เพ็ชรทับ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน		
๔๙	นางสาวดรุณี สมบุญโสด	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต		
๕๐	นายวิระศักดิ์ ปุขาว	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร		
๕๑	นายชวลิต ไกรน้อย	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ		
๕๒	นางวรปภา ชัยพรมมา	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๕๓	นายอภินันท์ ศรีมุกดา	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร		
๕๔	นายยุทธนา สารบรรณ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา		
๕๕	นายปรีมปรัชญ์ จันทร์หอม	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม		
๕๖	นายจักรวัฒน์ ชินรัตน์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย		
๕๗	จำอากาศเอกยงยุทธ ใจเสารดี	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย		
๕๘	นางสาวเมขลา วุฒิวังค์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ		
๕๙	นายอภินันท์ ตูละภีพาก	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓		
๖๐	นางสาวนงลักษณ์ พิศวงศ์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๔		
๖๑	นายสันติพงษ์ สวาขาท	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
๖๒	นางสาวนิตยา อุตโรกุล	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๕		
๖๓	นายณัฐวิทย์ วิศิษฐ์ยิ่งเจริญ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๖		
๖๔	นางสาวภัทราภรณ์ คงเฟื่อน	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ๘		
๖๕	นางสาวจิราณีย์ ศรีสุขใส	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ